



## คำศัพท์สำคัญเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

คำศัพท์ที่ใช้บ่อยในประกาศและกระบวนการด้านความเป็นส่วนตัวของ Pax8 มีดังนี้

คำศัพท์สำคัญ	คำนิยาม
การทำข้อมูลให้เป็นนิรนาม	กระบวนการลบตัวระบุส่วนบุคคลใด ๆ ออกจากข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการถาวรเพื่อที่จะไม่มีการเปิดเผยตัวตนของเจ้าของข้อมูลดังกล่าว การดำเนินการดังกล่าวมีไว้เพื่อคุ้มครองกิจกรรมส่วนตัวของคุณ อีกทั้งยังรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูลที่เก็บรวบรวมและแบ่งปัน
คำยินยอม	การแสดงออกอย่างเสรี เฉพาะเจาะจง และโดยอาศัยข้อมูลที่ครบถ้วนและไม่คลุมเครือไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือการกระทำที่แสดงถึงการยืนยันว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตกลงให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
คุกกี้	ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่จัดเก็บไว้บนเครื่องของผู้ใช้และที่เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถเรียกคืนได้ภายหลังจากเครื่อง คุกกี้จะทำให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถติดตามความเคลื่อนไหวบนเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ชั้นปลายและเชื่อมต่อคำขอเว็บแต่ละคำขอเข้ากับเซสชัน
ผู้ควบคุมข้อมูล	บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หน่วยงานราชการ องค์กรนอกภาครัฐ หน่วยงานหรือนิติบุคคลหรือองค์กรใด ๆ ที่กำหนดจุดประสงค์และวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเป็นเอกเทศหรือร่วมกับหน่วยงานอื่น
การประมวลผลข้อมูล	การดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเก็บรวบรวม การจัดเก็บ การรักษา การแก้ไข การเรียกคืน การเปิดเผย การถ่ายโอน การเผยแพร่ การลบ การทำลาย การดู การปรับให้สอดคล้องกัน การรวมหรือการดำเนินการทางคณิตศาสตร์หรือดำเนินการทางตรรกะกับข้อมูลส่วนบุคคล
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล	บุคคลที่ Pax8 แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบบางอย่างด้านการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูล
การเก็บรักษาข้อมูล	นโยบายและกระบวนการที่ Pax8 ใช้กำหนดระยะเวลาสำหรับการเก็บบันทึกและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นการถาวร
เจ้าของข้อมูล	บุคคลธรรมดาที่ระบุตัวตนหรือสามารถระบุตัวตนได้ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
การตลาดทางตรง	การโฆษณาในรูปแบบหนึ่งของบริษัทจะนำเสนอเนื้อหาทำการตลาดให้แก่ผู้บริโภคเพื่อแจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ข้อมูลทางการเงิน	ตัวระบุที่ประกอบด้วยตัวเลขและตัวอักษรใด ๆ หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่สามารถใช้ระบุบัญชีที่เปิดโดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือบัตรหรือรูปแบบการชำระเงินที่สถาบันการเงินออกให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเงินและเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สถานะทางการเงินและประวัติการชำระเงินซึ่งเกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทน
ที่อยู่ IP	ที่อยู่ที่ไม่ซ้ำกันที่ใช้ระบุตัวตนของอุปกรณ์บนอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายเฉพาะที่และทำในในระบบอื่น ๆ ที่เชื่อมต่อผ่านทางอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลรับรู้ว่าเป็นระบบดังกล่าว
ข้อมูลส่วนบุคคล	ข้อมูลส่วนบุคคลหรือที่เรียกกันว่าข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ระบุตัวตนได้หรือที่สามารถระบุตัวตนได้โดยทางอ้อมจากข้อมูลดังกล่าวรวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลที่ชัดเจนที่สุดได้แก่ชื่อ ที่อยู่ในการจัดส่ง ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์และเว็ชเรเบียน (หากสามารถใช้ระบุตัวบุคคลได้)
ผู้ประมวลผล	บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานหรือนิติบุคคลอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายลายลักษณ์อักษรและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
การวิเคราะห์ลักษณะบุคคล	การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประเมิน วิเคราะห์ หรือพยากรณ์เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน สถานะทางการเงิน สุขภาพ ความชอบส่วนตัว ความสนใจ ความน่าเชื่อถือ พฤติกรรม นิสัย สถานที่ตั้ง หรือความเคลื่อนไหวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลหมวดหมู่พิเศษ	ข้อมูลส่วนบุคคลที่เปิดเผยให้ทราบถึงเชื้อชาติหรือชาติกำเนิด ความเห็นทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา การประมวลผลข้อมูลพันธุกรรม



	ข้อมูลชีวมาตรเพื่อจุดประสงค์ในการระบุข้อมูลของบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวกับสุขภาพ กิจกรรมทางเพศหรือรสนิยมทางเพศ ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการกระทำความผิดอาญา การดำเนินคดีอาญาและการต้องโทษทางอาญาหรือข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเด็ก
หน่วยงานกำกับดูแล	หน่วยงานหรือกองอิสระที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในเขตอำนาจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีจุดประสงค์และหน้าที่หลักในการกำกับดูแลประเด็นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
บุคคลภายนอก	บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หน่วยงานราชการ หน่วยงานหรือองค์กรนอกเหนือจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและบุคคลที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง ที่ได้รับอนุญาตให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เว็บเบราว์เซอร์	เว็บเบราว์เซอร์เป็นเทคนิคที่หน้าเว็บและอีเมลใช้เพื่ออนุญาตให้ตรวจสอบได้ว่าผู้ใช้เข้าถึงเนื้อหาบางอย่างหรือไม่อย่างไม่โจ่งแจ้ง โดยปกติแล้ว บุคคลภายนอกจะใช้เว็บเบราว์เซอร์เพื่อติดตามดูความเคลื่อนไหวของผู้ใช้บนเว็บไซต์เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์หรือจัดหมวดหมู่หน้าเว็บ